

Số: /BC-UBND

Hoàng Trường, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các “tà đạo”, “đạo lạ” và thực hiện cuộc vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo, nhà riêng của tín đồ tôn giáo.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Hoàng Hóa về việc triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các “tà đạo”, “đạo lạ” và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động treo cờ Tổ quốc trong các cơ sở tôn giáo.

UBND xã Hoàng Trường báo cáo về công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các “tà đạo”, “đạo lạ” và thực hiện cuộc vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo, nhà riêng của tín đồ tôn giáo như sau:

I. Về quản lý hoạt động của các “tà đạo”, “đạo lạ”

1. Về tình hình hoạt động tôn giáo ở địa phương.

Hiện nay, trên địa bàn xã Hoàng Trường có một Tôn giáo được nhà nước cho phép hoạt động là Phật giáo. Ngoài ra, còn có một số công dân tin theo và tham gia nhóm “đạo lạ” ở địa phương khác.

* **Phật giáo:** Trên địa bàn xã có một ngôi chùa – Chùa Bụt, nằm trong khu văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường, xã Hoàng Trường. Chùa được giáo hội Phật giáo tỉnh bổ nhiệm một sư trụ trì. Hoạt động Phật giáo ở đây diễn ra bình thường, chấp hành các quy định của Pháp luật theo đúng chương trình hoạt động đã đăng ký với UBND xã.

*** Hoạt động của “tà đạo”, “đạo lạ” trên địa bàn xã**

Một số “tà đạo”, “đạo lạ” như “Hội thánh đức chúa trời mẹ”, “Thanh Hải vô thượng sư”, “Năng lượng gốc trống đồng Việt Nam”, “Pháp luân công”, Các hiện tượng thờ cúng Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động trên Internet như “Tâm linh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Niềm Tin Việt”, “Hội tu tại gia theo tâm linh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Long Hoa hội” và các hoạt động liên quan đến tín ngưỡng như xem bói, cầu cúng giải hạn có nội dung vi phạm pháp luật đều không xuất hiện trên địa bàn xã.

2. Một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

UBND xã tiếp tục chỉ đạo Công an xã tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình để sớm phát hiện các biểu hiện khác lạ trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn xã. Kịp thời phát hiện, giáo dục, ngăn ngừa việc cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân không tham gia vào các hoạt động của các “đạo lạ”, “tà đạo”.

Tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không để các nhóm “tà đạo”, “đạo lạ” lợi dụng, núp dưới danh nghĩa các tổ chức từ thiện, nhân đạo để hình thành và phát triển.

Hướng dẫn các đơn vị thôn chình sửa bổ sung hương ước, quy ước trong đó có bổ sung nội dung về đấu tranh với những hiện tượng “tà đạo”, phát huy vai trò của chức sắc, tín đồ của tôn giáo truyền thống trên địa bàn trong việc đấu tranh đối với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo.

Cử cán bộ phụ trách lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do huyện, tỉnh tổ chức.

II. Về thực hiện cuộc vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo, nhà riêng của tín đồ tôn giáo

Treo cờ Tổ quốc là việc làm ý nghĩa, thiêng liêng, thể hiện lòng yêu nước và nêu cao tinh thần tự hào dân tộc. Việc treo cờ Tổ quốc là truyền thống văn hóa tốt đẹp, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí độc lập, khẳng định chủ quyền lãnh thổ, thể hiện nghĩa vụ công dân và lòng quyết tâm đoàn kết xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của các cơ quan, đơn vị, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và toàn dân đối với dân tộc

Nhận thức và quán triệt sâu sắc nội dung này, trong các dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm trọng đại của quê hương, đất nước. UBND xã đều tuyên truyền về ý nghĩa của việc treo cờ tổ quốc hưởng ứng các ngày lễ, kỷ niệm trên trang thông tin điện tử của xã và trên fanpage của xã. Đồng thời, thông báo rộng rãi trên hệ thống Đài truyền thanh của xã về việc treo cờ tổ quốc để các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn và toàn dân hưởng ứng thực hiện thể hiện tình yêu quê hương, đất nước.

Tại Công viên Văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường: Đây là quần thể văn hóa có nhiều hạng công trình bao gồm cả công trình mang dấu ấn lịch sử, tín ngưỡng, tôn giáo. Vào các dịp lễ, tết UBND xã tổ chức cắm cờ tổ quốc phía trong và ngoài khuôn viên, tạo không khí vui tươi, trang nghiêm để đón khách tham quan.

Tại các cơ sở tín ngưỡng khác và nhà thờ các dòng họ trên địa bàn xã đều được thông tin treo cờ Tổ quốc trước ngày lễ 3 ngày.

Việc treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo này đảm bảo theo quy định, cờ Tổ quốc treo cao hơn cờ của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

Ngoài ra, UBND xã còn thông báo rộng rãi trên đài truyền thanh xã và loa truyền thanh của thôn để nhân dân hưởng ứng treo cờ tại gia đình mình. Cờ cũ, bạc màu đều được cán bộ thôn nhắc nhở các hộ gia đình thay thế bằng cờ mới.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, nhà riêng của tín đồ tôn giáo và cộng đồng dân cư trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, tại hầu hết các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, nhà riêng của tín đồ tôn giáo và nhân dân trên địa bàn xã đều thực hiện việc treo cờ Tổ quốc trong các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm của quê hương, đất nước đảm bảo trang trọng và thiêng liêng.

Trên đây là nội dung báo cáo về công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các “tà đạo”, “đạo lạ” và thực hiện cuộc vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo, nhà riêng của tín đồ tôn giáo.

Vậy Ủy ban nhân dân xã Hoàng Trường báo cáo để UBND huyện tổng hợp báo cáo cấp trên.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- ĐU-HĐND xã (b/c);
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Thanh Nam